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ส าเนา 
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   

สมัยสามัญ  สมัยแรก 
วันพุธที่  12  เดือนมกราคม  พ.ศ.  2565 

ณ   ห้องประชุมสภาองคก์ารบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย ์
----------------------- 

ผู้มาประชุม 
  1 นายบุญชู   ซาไธสง             ประธานสภา  อบต. 
  2 นายไสว    ทองภูบาล             รองประธานสภา  อบต. 
  3 นายประจวบ   กู่นอก   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  1 
  4 นายบุญเสง    ศรีนาค   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  3 
  5 นางสุพิน  จ าปาโพธิ์   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  4  
  6 นายวิมล    ลาดหลาว   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  6 
  7 นายสัมพันธ์  ปะนามะตัง   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  7 
  8 นางดาวเรือง    โสมค าพา            สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  8 
  9 นายทองรัน    ปฏิพันโด   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  9 
  10 นางบัวพันธ์  ตรีสุวรรณ   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  11 
  11 นายกรกต  คิดได้             สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  12 
  12 นายมนัส  ดุลกลาง   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  13 
  13 นายจักรกริช  วิวัฒน์บวรกุล  สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  14 
  14 นายโชคชัย  บัวกด   สมาชิกสภา  อบต.หมู่ที่  15  
  15 นายอรรถพล    จอกนาค             เลขานุการสภา  อบต. 
 

ผู้ไม่มาประชุม 
                   -  ไม่มี  - 
  

ผู้เข้าร่วมประชุม   
  1 นายค าสิงห์    กุนแก้ว   นายก  อบต. 
  2        นายค ากอง  ทองด้วง             รองนายก  อบต. 
  3        นายค าพอง  บุญลอยสงค์             รองนายก  อบต. 
  4        นางสาวพรม  หนองเหล็ก             เลขานุการนายก  อบต. 
  5        นางสาวลดาชาติ  แพงแสงไพศาล           รองปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  6        นางสาวดวงใจ  ยืนยงชาติ            หัวหน้าส านักปลัดองค์การบริหารส่วนต าบล 
  7        นายสมชาติ  ช่างค า            ผู้อ านวยการกองช่าง 
  8        นางกรรณิการ์    สุดตาชาติ           ผู้อ านวยการกองการศึกษา 
  9       นายนพรัตน์    ตอลบรัมย์                      ผู้อ านวยการกองสวัสดิการสังคม 
  10       นายแสวง    สุขวิเศษ                           นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
  11      นางสาววรรภา  ธาตดุี                      นักทรัพยากรบุคคลช านาญการ 
  12      นางกาญจนา    บุญเจริญชัย            นักวิชาการเงินและบัญชีช านาญการ 
  13      นางสาวสุรีย์   ซุยรัมย์             นักวิชาการคลังช านาญการ 
  14      นางสาวจรรยาพร  ววิัฒน์บวรกุล           นักวิชาการศึกษาช านาญการ 
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  15      นายค านาญ    เข็มบุบผา             นักประชาสัมพันธ์ปฏิบัติการ 
  16      นายณัฐพล  คู่กระสังข ์                     นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ 
  17      นางสาวสุนันทา  สะเทือนรัมย์           นักวิชาการจัดเก็บรายไดป้ฏิบัติการ 
  18      จ่าเอกหญิงพรปวีร์  สิงห์รัมย์           นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ 
  19      นางสาวอมรรัตน์    มหาดพรม           เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
  20      นายยุตธิรรม  ชูกลิ่น             นายช่างโยธาช านาญงาน 
  21      นายศักดิ์ชัย    ค าโส             นายช่างโยธาช านาญงาน 
  22      นางนิภาพร   ศรีวงษ ์            นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
  23      นายเชิดศักดิ์  นาคมณ ี                     เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี 
  24      ว่าที่ร้อยตรีอรรณพ  เกตุไธสง           ผูช้่วยนักทรัพยากรบุคคล 
  25      นางสาวภัสราภรณ์  จันทร์ราช           ผูช้่วยนักพัฒนาชุมชน 
  26      นายเกรียงศักดิ์  น ามะโก             ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา 
  27      นางสาวสุวรรณา  ปกักาเวสา           ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัสดุ 
  28      นายสมพร    จ าเริญพูน             คนสวน 
  29      นายเมธา    จันโสภา                      คนครัว 
  30      นายณัฐวุฒ ิ มุทิตาพันธ์                     คนงานทั่วไป 
  31      นายจีระพันธ ์ วันดึก                     พนักงานขับรถยนต์ 
  32      นายเดียม  ปุราเส                     คนงานทั่วไป 
  33      นางสาวหนูนา  นาคนวล                     จ้างเหมาบริการ 
  34      นางล าใย  ภาษ ี                      ส.อบจ.บุรีรัมย์  เขตอ าเภอหนองหงส์ 
  35      นายสุรพล  สังข์รัมย์                     ก านันต าบลเสาเดียว หมู่ที่  6 
  36      นายก้าน  จันทร์ศิริสุข                     ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  1 
  37      นายวุฒินันท์  สมบูรณ์                     ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  2 
  38      นายสันติภาพ  ชวดไธสง                     ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  4 
  39      นางสาวก่อ  ค ามูล                     ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  7 
  40      นายดิเรก  นนทน า                     ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  10 
  41      นายบุญมา  ค าสุวรรณ                     ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  11 
  42      นายทองด ี นาราช                     ผู้ใหญ่บ้าน  หมู่ท่ี  12 
  43      นางจันท ี ชาญตะกั่ว                     ผูช้่วยผู้ใหญบ่้าน  หมู่ที่  14 
  44      นางน้อย  ขอยึดกลาง                     ประธาน อสม.ต.เสาเดียว 
  45      นายนวิัต ิ จิตดี                      ผู้อ านวยการ  รพ.สต.เสาเดียว 
  46      นายปณิธาน  แจ่มแจ้ง                     ผู้อ านวยการโรงเรียนบ้านหนองกก 

เร่ิมประชุม       เวลา      08.30  น. 
 เมื่อได้เวลาประชุม   เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้เชิญสมาชิกสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวเข้าห้องประชุมและนับจ านวนสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเดียวเข้าประชุม  จ านวน  15  ท่าน  ไม่มาประชุม   จ านวน  -  ท่าน  ในจ านวน
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวทั้งหมด  15  ท่าน  ครบองค์ประชุมตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ.  2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2 )  พ.ศ.2554  ข้อ  25  จึงได้เชิญนายบุญชู  ซาไธสง   ประธานสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเดียว  จุดเท ียนธูปบูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมตามระเบียบวาระต่อไป 
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ระเบียบวาระท่ี 1       เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
 

นายบุญชู  ซาไธสง    
(ประธานสภา อบต. ) 

ขอเชิญเลขานุการสภาฯ  อ่านประกาศเรียกประชุมองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  สมัยสามัญ  
สมัยแรก   ขอเชิญครับ                  

นายอรรถพล จอกนาค 
(เลขานุการฯ อบต. ) 

- เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   ตามที่สภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียวได้มีมติก าหนดสมัยประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรกประจ าปี  พ.ศ.2565 เมื่อวันที่ 
30  ธันวาคม  2564  เรื่อง  ก าหนดสมัยประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ลง
วันที่  30  ธันวาคม  2564 (อ่านประกาศสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว)   
 

ประกาศองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
เรื่อง   เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 

……………………………………………………..…………. 

               ตามที่  สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   ได้มีมติในคราวประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ครั้งแรก  ประจ าปี  พ.ศ.2564   เมื่อวันที่  30  ธันวาคม  
2564    เห็นชอบให้ก าหนด  สมัยประชุม  สมัยแรก   ประจ าป ี พ.ศ.  ๒๕๖5 

       อาศัยอ านาจตามความในมาตรา  ๕3  แห่งพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การ
บริหารส่วนต าบล  พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 7 )  พ.ศ. ๒๕62  ประกอบข้อ  ๒1  
ของระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วย   ข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔2  
แก้ไขเพ่ิมเติม ( ฉบับที่ 2 )  พ.ศ. ๒๕๕4  ประกอบมติสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  
ครั้งแรก  ประจ าปี  2564  เมื่อวันที่  30  เดือนธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64   จึงก าหนดสมัย
ประชุมสามัญสมัยแรก  ประจ าปี    2565    ดังนี้ 
       1.  สมัยที่  1 ประจ าปี  พ.ศ. 2565 ระหว่างวันที่  5–20 มกราคม 2565    

   จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน     

   ประกาศ   ณ   วันที่   30   เดือนธันวาคม   พ.ศ.  ๒๕64 
  

นายบุญชู    ซาไธสง 
(นายบุญชู    ซาไธสง) 

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
 

ที่ประชุม - รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา ( การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสา
เดียว  ครั้งแรก  ประจ าปี  2564 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-ตามที่ สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว ได้มีการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเดียว  ครั้งแรก  ประจ าปี  2564  เมื่อวันที่ 30 เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564   ณ   ห้อง
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    ซึ่งเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเดียวได้จัดพิมพ์รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวจัดส่งให้
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมตรวจสอบ   และแจกให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียว  ไปแล้วนั้น  ระเบียบกระทรวงมหาดไทย   ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา
ท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  ข้อ  33   วรรคสอง   การแก้ไขถ้อยค าในรายงานการประชุมให้กระท า
โดยมติที่ประชุมสภาท้องถิ่น   
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               ดังนั้น    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวท่านใดจะแก้ไขเพ่ิมเติม
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว ก็เป็นอ านาจของมติสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเดียวนี้เป็นผู้แก้ไขเพ่ิมเติม   ขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียวได้ตรวจสอบ  หากมีข้อความที่จะแก้ไขให้เสนอต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเดียวได้ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-เมื่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   ไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียวท่านใด ขอเสนอแก้ไขบันทึกรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเดียว  ครั้งแรก  ประจ าปี 2564  เมื่อวันที่  30  เดือนธันวาคม  พ.ศ. 2564  โดยขอให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวได้ยกมือ 

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม                        จ านวน      14    เสียง 
ไม่รับรองรายงานการประชุม                     จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                         จ านวน      1       ท่าน 
ลาประชุม/ขาดประชุม                               จ านวน       -        ท่าน 
 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ 
 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องด่วน 
 

 3.1  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวแถลงนโยบาย 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-ตามพระราชบัญญัติสภาต าบลและองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ.2537 แก้ไขเพ่ิมเติมถึง
(ฉบับที่ 7 ) พ.ศ.2562  มาตรา 58/5 วรรคหนึ่งและวรรคสาม  ได้ก าหนดแนวทางไว้ว่า 
          ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเข้ารับหน้าที่   ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลง 
นโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วนต าบลโดยไม่มีการลงมติ   ทั้งนี้ภายในสามสิบวันนับแต่วัน
ประกาศผลการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนต าบล 
          การประชุมเพ่ือแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบล    ให้กระท าโดย
เปิดเผย   โดยนายกองค์การบริหารส่วนต าบลต้องจัดท านโยบายเป็นลายลักษณ์อักษรแจกให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วย 
-ขอเชิญ  นายค าสิงห์  กุนแก้ว  นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   แถลงนโยบายต่อที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   ขอเชิญครับ          

นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
( นายก อบต. ) 

-เรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติและ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านผมขอแถลงนโยบายต่อที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  
ตามเอกสารที่แจกให้กับทุกท่านไปแล้ว  ดังนี้ครับ 
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ค าแถลงนโยบายของนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
นายค าสิงห์  กุนแก้ว 

แถลงต่อ 
สภาองค์การบริหารสวนต าบลเสาเดียว 

ในการประชุมสภา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที ่1  ประจ าปี ๒๕65 
วันที่  12  มกราคม ๒๕65 

........................................................ 

เรียน  ท่านประธานสภาที่เคารพและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวและผู้ทรง
เกียรติทุกท่าน 

          ตามที่ส านักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจ าจังหวัดบุรีรัมย์   มีหนังสือ ด่วนที่สุด 
ที่ ลต (บร) ๐002/ว 310 ลงวันที่  27   เดือน ธันวาคม  พ.ศ. ๒๕64 เรื่องการประกาศผล
การเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบล   
คณะกรรมการการเลือกตั้งได้มีมต ิเมื่อวันที่ ๒0 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕64 เห็นชอบประกาศ
ผลการเลือกตั้งแล้วนั้น นั้นกระผม   นายค าสิงห์  กุนแก้ว     นายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเดียว  ซึ่งได้รับการไว้วางใจจากพ่ีน้องประชาชนในเขตองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
ในการเลือกตั้งเมื่อวันที่ 28  พฤศจิกายน ๒๕64   ขออนุญาตต่อท่านประธานสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเดียวที่เคารพ    ขอแถลงแนวนโยบายในการบริหารงานต่อสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลแห่งนี้ โดยได้จัดท านโยบายในการพัฒนาต าบลเสาเดียวเป็นเอกสาร แจกให้
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลทุกคนที่มาประชุมด้วยแล้ว    เพ่ือให้เป็นไปตาม
พระราชบัญญัติสภาต าบล   และองค์การบริหารส่วนต าบล พ.ศ. ๒๕๓๗  แก้ไขเพ่ิมเติม       
(ถึงฉบับที่ 7) พ.ศ. ๒๕62 มาตรา ๕๘/๕ ก าหนดไว้ว่า “ก่อนนายกองค์การบริหารส่วนต าบล
เข้ารับหน้าที่       ให้ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเรียกประชุมสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เพ่ือให้นายกองค์การบริหารส่วนต าบลแถลงนโยบายต่อสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบล   โดยไม่มีการลงมติ    ทั้งนี้   ภายในสามสิบวันนับแต่วันประกาศผลการเลือกตั้งนายก
องค์การบริหารส่วนต าบล”   เพ่ือให้การบริหารงานขององค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
ด าเนินไปด้วยความเป็นธรรมโปร่งใส   สามารถตรวจสอบได้   และตอบสนองความต้องการของ
ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพ   ภายใต้กระบวนการท างานแบบมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน 
โดยยึดหลักประชาชนเป็นศูนย์กลางของการพัฒนา เพ่ือให้การพัฒนาเป็นไปอย่างถูกต้องและ
ยั่งยืนตามยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวดังนี้ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๑  ยุทธศาสตร์ด้านบ้านเมืองน่าอยู่ ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  ๑.๑ พัฒนาระบบสาธารณูปโภค สาธารณูปการ โครงสร้างพื้นฐาน และการ 
        ผังเมือง 
  ๑.๒ รักษาความสงบเรียบร้อย  ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน 
        ตลอดจนความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง 

ยุทธศาสตร์ที่  ๒  ยุทธศาสตร์ด้านพัฒนาคุณภาพชีวิต ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
  ๒.๑ ส่งเสริมให้ประชาชนมีสุขภาพอนามัยที่ดี 
  ๒.๒ ให้ความช่วยเหลือสงเคราะห์ผู้ที่ควรได้รับการช่วยเหลือ 
  ๒.๓ ป้องกันและแก้ไขปัญหาสังคม 
  ๒.๔ ส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชนในพ้ืนที่ 
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ยุทธศาสตร์ที่  ๓  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาการศึกษา  กีฬา  นันทนาการและส่งเสริม
ศิลปวัฒนธรรม   ประเพณีท้องถิ่น ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
    ๓.๑ พัฒนาปรับปรุงคุณภาพและมาตรฐานการศึกษาของโรงเรียนและศูนย์ 
                            พัฒนาเด็กเล็ก                                 

        และการขยายโอกาสทางการศึกษาให้เพียงพอ 
    ๓.๒ ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมประเพณีท่ีดีงามของท้องถิ่น 
    ๓.๓ ส่งเสริมการกีฬาและนันทนาการ 

ยุทธศาสตร์ที่  ๔  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาศักยภาพของคนและความเข้มแข็งของชุมชน 
ประกอบด้วย  แนวทางการพัฒนาดังนี้ 

  ๔.๑ ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของหมู่บ้าน 
  ๔.๒ น าบริการไปสู่ประชาชนในหมู่บ้านชุมชน 

ยุทธศาสตร์ที่  ๕  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาระบบการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ
สิ่งแวดล้อม  ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนาดังนี้ 
    ๕.๑ สร้างจิตส านึกและความตระหนักในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและ 
                            สิ่งแวดล้อม 
    ๕.๒ ปรับปรุงประสิทธิภาพในการบริหารจัดการขยะและก าจัดขยะมูลฝอย 

ยุทธศาสตร์ที่  ๖  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการท่องเที่ยว ประกอบด้วยแนวทางการ
พัฒนาดังนี้ 
    ๖.๑ ส่งเสริมและสนับสนุนการท่องเที่ยว ตามจารีตประเพณีท้องถิ่น 

ยุทธศาสตร์ที่  ๗  ยุทธศาสตร์ด้านการส่งเสริมการเกษตร ประกอบด้วยแนวทางการพัฒนา
ดังนี้ 
    ๗.๑ ส่งเสริมการเกษตร และแหล่งน้ าเพ่ือการเกษตร 

ยุทธศาสตร์ที่  ๘  ยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาทางการเมืองการบริหาร ประกอบด้วยแนวทาง 
                      การพัฒนาดังนี้ 
    ๘.๑ พัฒนาปรับปรุงอาคารสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน 
    ๘.๒ พัฒนาบุคลากร 
    ๘.๓ ปรับปรุงและพัฒนาการจัดเก็บรายได้ 
    ๘.๔ ส่งเสริมให้ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของ 
                            องค์การบริหารส่วนต าบล 
          กระผมขอขอบพระคุณท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว และสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว ที่เคารพทุกท่าน ที่ได้ให้เวลากระผมแถลงนโยบายใน
การพัฒนาต าบลเสาเดียว ด้านหลัก ๆ ทั้ง 8 ด้าน ซึ่งกระผมพร้อมทั้งคณะผู้บริหารองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเดียวเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายทุกระดับ มีความเห็นตรงกันว่า การบริหารการ
พัฒนาต าบลนั้นต้องมีความชัดเจน เป็นธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ทุกขั้นตอน โดยการมีส่วน
ร่วมจากทุกภาคส่วนของสังคมที่จะต้องร่วมมือกันด าเนินการด้วยความมุ่งมั่น วิริยะอุตสาหะ
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ตลอดเวลา ๔ ปี ขอความกรุณาจากท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียวทุกท่านด้วยความเคารพ กรุณาให้ข้อเสนอแนะ และน าปัญหาข้อขัดข้องจากพ่ี
น้องประชาชนมาบอกกล่าว หากมีข้อชี้แนะประการใดโปรดอย่าได้เกรงใจ เราทุกคนล้วนท าเพ่ือ
ต าบลเสาเดียว 
          ทั้งนั้น    เราจะน าข้อชี้แนะและประเด็นปัญหา   พร้อมข้อมูลที่วิเคราะห์แล้วเหล่านั้น 
มาด าเนินการแก้ไขและบรรจุในแผนพัฒนาท้องถิ่น และจะพัฒนาจนสุดก าลังความสามารถของ
สติปัญญารวมทั้งร่วมกันสรรหาค าตอบแนวทางแก้ไขปัญหาจากท่านผู้ทรงคุณวุฒิที่มีหลากหลาย
ในต าบลของเรา จะตั้งใจท างานโดยยึดถือผลประโยชน์ของพ่ีน้องประชาชน และผลประโยชน์
ของประเทศชาติโดยรวมเป็นที่ตั้ง เป็นจุดหมายส าคัญร่วมกันเพ่ือจะน าพาพ่ีน้องประชาชนและ
องค์กรของเรามาสู่ความส าเร็จ ความเจริญรุ่งเรืองต่อไป  
                                                                         นายค าสิงห์  กุนแก้ว 
                                                               นายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   
                                                                            ขอขอบคุณครับ 

ที่ประชุม -รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
 4.1  การก าหนดจ านวนสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2565  ระยะเวลาและการเริ่มต้น

ประชุม  สมัยประชุมสามัญประจ าปี  2565 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
 ( ประธานสภาฯ ) 

เชิญเจ้าหน้าที่  ได้ชี้แจง 
 

นางสาวลดาชาติ 
แพงแสงไพศาล  
(รองปลัด อบต 
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ) 

เรียนท่านประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเดียวทุกท่าน 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  
หมวด 2  การประชุม  ข้อ  21    การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุม   สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ  ประจ าปีในสมัยแรกของแต่ละปี 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้พิจารณาเสนอก าหนดสมัยประชุม 
สามัญ  ประจ าปี 2565 และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี 2565 พร้อมผู้
รับรอง  เชิญครับ                  

นายประจวบ  กู่นอก
(ส.อบต. หมู่ 1) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายประจวบ  กู่นอก   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1    
เสนอ    ก าหนดสมัยประชุมสามัญ    จ านวน    4    สมัย           
            

นางดาวเรือง  
โสมค าพา 
(ส.อบต. หมู่ 8) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   ดิฉัน  นางดาวเรือง  โสมค าพา   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8  รับรอง 
 

นายกรกต  คิดได้ 
(ส.อบต. หมู่ 12) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายกรกต  คิดได้   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 12  รับรอง 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่  ขอเชิญครับ  
 

ที่ประชุม -ไม่มี 
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นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ                                            จ านวน      14    เสียง 
ไมเ่ห็นขอบ                                         จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                        จ านวน      1       ท่าน 
ลาประชุม/ขาดประชุม                              จ านวน       -        ท่าน 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2565  เป็น  4  สมัย    

  
นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้พิจารณาเสนอก าหนดสมัยประชุม 
สามัญ  สมัยที่  2   ประจ าปี   2565     และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2   
ประจ าปี   2565 พร้อมผู้รับรอง  เชิญครับ                  

นางดาวเรือง  
โสมค าพา 
(ส.อบต. หมู่ 8) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   ดิฉัน  นางดาวเรือง  โสมค าพา   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8   
เสนอ    ก าหนดสมัยประชุมสามัญ    สมัยที่   2  ประจ าปี  2565   ดังนี้ 
           สมัยที่  2   เดือนเมษายน    2565    ก าหนด  15  วัน 
                          เริ่มต้นประชุมวันที่    1 – 15  เมษายน    2565          
            

นายประจวบ  กู่นอก
(ส.อบต. หมู่ 1) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม  นายประจวบ  กู่นอก  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1   รับรอง 
 

นายทองรัน ปฏิพันโด 
(ส.อบต. หมู่ 9) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายทองรัน ปฏิพันโด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 9  รับรอง 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่  ขอเชิญครับ  
 

ที่ประชุม -ไมมี่ 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ                                            จ านวน      14    เสียง 
ไมเ่ห็นขอบ                                         จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                        จ านวน      1       ท่าน 
ลาประชุม/ขาดประชุม                              จ านวน       -        ท่าน 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  2  ประจ าปี  2565   
เป็น  เดือนเมษายน  2565 ก าหนด  15  วัน  เริ่มต้นประชุมวันที่  1 – 15  เมษายน  2565 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้พิจารณาเสนอก าหนดสมัยประชุม 
สามัญ  สมัยที่  3   ประจ าปี   2565     และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3   
ประจ าปี   2565 พร้อมผู้รับรอง  เชิญครับ                  

นายประจวบ  กู่นอก
(ส.อบต. หมู่ 1) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายประจวบ  กู่นอก  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1     
เสนอ    ก าหนดสมัยประชุมสามัญ    สมัยที่   3  ประจ าปี  2565   ดังนี้ 
           สมัยที่  3   เดือนสิงหาคม    2565    ก าหนด  15  วัน 
                          เริ่มต้นประชุมวันที่    1 – 15  สิงหาคม    2565 
            

นางสุพิน  จ าปาโพธิ์ 
(ส.อบต. หมู่ 4) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  ดิฉัน  นางสุพิน  จ าปาโพธิ์  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4   รับรอง 
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นายมนัส ดุลกลาง 
(ส.อบต. หมู่ 13) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายมนัส ดุลกลาง  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 13  รับรอง 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่  ขอเชิญครับ  
 

ที่ประชุม -ไม่มี 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ                                            จ านวน      14    เสียง 
ไมเ่ห็นขอบ                                         จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                        จ านวน      1       ท่าน 
ลาประชุม/ขาดประชุม                              จ านวน       -        ท่าน 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  3  ประจ าปี  2565   
เป็น  เดือนสิงหาคม  2565  ก าหนด  15  วัน  เริ่มต้นประชุมวันที่    1 – 15  สิงหาคม  
2565 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้พิจารณาเสนอก าหนดสมัยประชุม 
สามัญ  สมัยที่  4   ประจ าปี   2565     และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4   
ประจ าปี   2565 พร้อมผู้รับรอง  เชิญครับ                  

นายกรกต  คิดได้ 
(ส.อบต. หมู่ 12) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายกรกต  คิดได้   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  12     
เสนอ    ก าหนดสมัยประชุมสามัญ    สมัยที่   4  ประจ าปี  2565   ดังนี้ 
           สมัยที่  4   เดือนธันวาคม    2565    ก าหนด  15  วัน 
                          เริ่มต้นประชุมวันที่    1 – 15  ธันวาคม    2565 
            

นายสัมพันธ์  
ประนามะตัง 
(ส.อบต. หมู่ 7) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสัมพันธ์  ประนามะตัง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 รับรอง 
 

นายบุญเสง ศรีนาค                                                                                                            
(ส.อบต. หมู่ 3) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายบุญเสง  ศรีนาค  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่ 3  รับรอง 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่  ขอเชิญครับ  
 

ที่ประชุม -ไม่มี 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  กรุณายกมือครับ  

มติที่ประชุม เห็นชอบ                                            จ านวน      14    เสียง 
ไมเ่ห็นขอบ                                         จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                        จ านวน      1       ท่าน 
ลาประชุม/ขาดประชุม                              จ านวน       -        ท่าน 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยที่  4  ประจ าปี  2565   
เป็น  เดือนธันวาคม  2565  ก าหนด  15  วัน  เริ่มต้นประชุมวันที่  1 – 15  ธันวาคม  2565  
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นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

- สรุปที่ประชุมมีมตเิห็นชอบเป็นเอกฉันท์ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี  2565   
เป็น  4  สมัย   และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  ประจ าปี   2565  คือ 
           สมัยแรก    เดือนมกราคม    2565    ก าหนด  15  วัน  
                          เริ่มต้นประชุมวันที่    5 – 20  มกราคม    2565 
(ก าหนดเมื่อวันที่  30 ธันวาคม 2564  ในการประชุมสภาฯ  สมัยแรก ประจ าปี 2564) 
 

           สมัยที่  2   เดือนเมษายน    2565    ก าหนด  15  วัน 
                          เริ่มต้นประชุมวันที่    1 – 15  เมษายน    2565 
           สมัยที่  3   เดือนสิงหาคม    2565    ก าหนด  15  วัน 
                          เริ่มต้นประชุมวันที่    1 – 15  สิงหาคม    2565 
           สมัยที่  4   เดือนธันวาคม    2565    ก าหนด  15  วัน 
                          เริ่มต้นประชุมวันที่    1 – 15  ธันวาคม    2565   
 

 4.2  การก าหนดวันเริ่มสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก  ประจ าปี 2566 และระยะเวลาและ
วันเริ่มต้นประชุมของสมัยประชุมสามัญ สมัยแรก ประจ าปี 2566 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
 ( ประธานสภาฯ ) 

เชิญเลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้ชี้แจง 
 

นายอรรถพล จอกนาค 
( เลขานุการสภาฯ ) 

เรียนท่านประธานสภาสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  และสมาชิกสภาองค์การบริหาร
ส่วนต าบลเสาเดียวทุกท่าน 
          ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น  พ.ศ. 2547  
หมวด 2  การประชุม  ข้อ  21    การก าหนดสมัยประชุมสามัญประจ าปี   ระยะเวลาและวัน
เริ่มต้นประชุม   สมัยประชุมสามัญประจ าปีของแต่ละสมัยในปีนั้น วันเริ่มสมัยประชุมสามัญ
ประจ าปีของปีถัดไป  และระยะเวลาสมัยประชุมสามัญประจ าปีสมัยแรกของปีถัดไป  ให้
ประธานสภาท้องถิ่นน าปรึกษาในที่ประชุมสามัญ  ประจ าปีในสมัยแรกของแต่ละปี 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้พิจารณาเสนอก าหนดสมัยประชุม 
สามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 2566 และวันเริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี 
2566 พร้อมผู้รับรอง  เชิญครับ                  

นายประจวบ  กู่นอก
(ส.อบต. หมู่ 1) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายประจวบ  กู่นอก   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1   เสนอ 
การประชุมสมัยสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2566  เดือนกุมภาพันธ์  2566  ก าหนด  15  วัน 
เริ่มต้นประชุมวันที่    1 – 15  กุมภาพันธ์    2566               
 

นายทองรัน ปฏิพันโด 
(ส.อบต. หมู่ 9) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายทองรัน  ปฏิพันโด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  9  รับรอง 
 

นายสัมพันธ์ 
ประนามะตัง 
(ส.อบต. หมู่ 7) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายสัมพันธ์  ประนามะตัง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 รับรอง 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ผู้รับรองถูกต้อง  มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ท่านใดจะเสนอเป็นอย่างอ่ืน
หรือไม่  ขอเชิญครับ  
 

ที่ประชุม -ไม่มี 
 

นายบุญชู  ซาไธสง เมื่อไม่มีสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ท่านใดเสนอเป็นอย่างอ่ืน  ผมขอมติที่
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( ประธานสภาฯ ) ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  กรุณายกมือครับ  
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ                                            จ านวน      14    เสียง 
ไมเ่ห็นขอบ                                         จ านวน       -       เสียง 
งดออกเสียง                                        จ านวน      1       ท่าน 
ลาประชุม/ขาดประชุม                              จ านวน       -        ท่าน 
 

ที่ประชุม - มีมติเห็นชอบเป็นเอกฉันท์ก าหนดสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี  2566  และวัน
เริ่มต้นประชุมสมัยประชุมสามัญ  สมัยแรก  ประจ าปี   2566  คือ 
           สมัยแรก    เดือนกุมภาพันธ์    2566    ก าหนด  15  วัน 
                          เริ่มต้นประชุมวันที่    1 – 15  กุมภาพันธ์    2566 
 

 4.3  การคัดเลือกคณะกรรมการพัฒนาแผน (สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทนจากสมาชิก
สภาท้องถิ่น  จ านวน  3  คน ) 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
 ( ประธานสภาฯ ) 

เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 

นายแสวง  สุขวิเศษ   
(นักวิเคราะห์ฯ ) 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวทุกท่าน  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ก าหนดให้คณะกรรมการพัฒนาแผนขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ  โดยมาจากสมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก
ผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวน  3  คน    ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  หมวด  1   
ข้อ ๗  องค์กรจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(๑) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น 

(๒) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ข้อ ๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย 

(๑) ผู้บริหารท้องถิ่น                                               ประธานกรรมการ 

(๒) รองนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้นทุกคน               กรรมการ 

(๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน         กรรมการ 

 

(๔) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน        กรรมการ 

(๕) ผู้แทนภาคราชการและ/หรือรัฐวิสาหกิจ 

ที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนไม่น้อยกว่าสามคน         กรรมการ 

(๖) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก 

จ านวนไม่น้อยกว่าสามคนแต่ไม่เกินหกคน                    กรรมการ 

(๗) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น                                       กรรมการและ 

เลขานุการ 

(๘) หัวหน้าส่วนการบริหารที่มีหน้าที่จัดท าแผน                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

กรรมการตามข้อ ๘ (๓) (๔) (๕) และ (๖) ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองป และอาจได้รับ
การคัดเลือกอีกได้ 
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นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจาก สมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  จ านวน  3  คน   โดยให้เสนอชื่อครั้งละ  1  คน        
พร้อมผู้รับรอง  เชิญเสนอคณะกรรมการพัฒนา  คนที่  1   เชิญครับ                  

นางสุพิน  จ าปาโพธิ์ 
(ส.อบต. หมู่ 4) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   ดิฉัน  นางสุพิน  จ าปาโพธิ์   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4    
เสนอ 
นายวิมล    ลาดหลาว  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6     เป็นคณะกรรมการพัฒนา  คนที่  1    
 

นายทองรัน  ปฏิพันโด 
(ส.อบต. หมู่ 9) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม  นายทองรัน  ปฏิพันโด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  9  รับรอง 
 

นายสัมพันธ์ 
ประนามะตัง 
(ส.อบต. หมู่ 7) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสัมพันธ์  ประนามะตัง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 รับรอง 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-ผู้รับรองถูกต้อง    มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-เมื่อไม่มีเป็นอันว่า  นายวิมล    ลาดหลาว  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6    เป็นคณะกรรมการพัฒนา  
คนที่  1     

 -ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    เชิญเสนอคณะกรรมการพัฒนา  คนที่  2   
พร้อมผู้รับรอง   เชิญครับ                  

นางดาวเรือง 
โสมค าพา 
(ส.อบต. หมู่ 8) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   ดิฉัน  นางดาวเรือง  โสมค าพา   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8    
เสนอ 
นายประจวบ  กู่นอก   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1     
เป็นคณะกรรมการพัฒนา  คนที่  2    
            

นายบุญเสง  ศรีนาค 
(ส.อบต. หมู่ 3) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายบุญเสง  ศรีนาค  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3  รับรอง 
 

นายจักรกริช 
วิวัฒน์บวรกุล 
(ส.อบต. หมู่ 14) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายจักรกริช วิวัฒน์บวรกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
รับรอง 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-ผู้รับรองถูกต้อง    มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-เมื่อไม่มีเป็นอันว่า  นายประจวบ  กู่นอก   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  1    เป็นคณะกรรมการพัฒนา  
คนที่  2     

 -ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    เชิญเสนอคณะกรรมการพัฒนา  คนที่  3   
พร้อมผู้รับรอง   เชิญครับ                  

นายทองรัน  ปฏิพันโด 
(ส.อบต. หมู่ 9) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายทองรัน  ปฏิพันโด   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  9    
เสนอ 
นายกรกต  คิดได้   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  12     
เป็นคณะกรรมการพัฒนา  คนที่  3    
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นายโชคชัย  บัวกด 
(ส.อบต. หมู่ 15) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายโชคชัย  บัวกด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  15  รับรอง 
 

นางบัวพันธ์ ตรีสุวรรณ 
(ส.อบต. หมู่ 11) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางบัวพันธ์  ตรีสุวรรณ  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 11 รับรอง 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-ผู้รับรองถูกต้อง    มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายกรกต  คิดได้  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 12 เป็นคณะกรรมการพัฒนา  คนที่ 3     

 -สรุปคณะกรรมการพัฒนา  3  คน  คือ 
1.นายวิมล    ลาดหลาว      สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  6     
2.นายประจวบ  กู่นอก       สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่  1     
3.นายกรกต  คิดได้            สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  12 
ขอแสดงความยินดีกับท้ังสามท่านด้วยครับ  
  

 4.4  การคัดเลือกคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผน (สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือก
ผู้แทนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวน  3  คน ) 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
 ( ประธานสภาฯ ) 

-เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 

นายแสวง  สุขวิเศษ   
(นักวิเคราะห์ฯ ) 

-เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวทุกท่าน  
ในการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น   ก าหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องมีสมาชิกสภาท้องถิ่นเป็นคณะกรรมการ  โดยมาจาก
สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวน  3  คน    ตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  พ.ศ. ๒๕๔๘  
หมวด  6   
ข้อ  ๒๘  ให้ผู้บริหารท้องถิ่นแต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประกอบด้วย 
 

(๑) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสามคน 

(๒) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(๓) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

(๔) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเองจ านวนสองคน 

(๕) ผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือกจ านวนสองคน 

โดยให้คณะกรรมการเลือกกรรมการหนึ่งคนท าหน้าที่ประธานคณะกรรมการ 
และกรรมการอีกหนึ่งคนท าหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ 

กรรมการตามข้อ ๒๘ ให้มีวาระอยู่ในต าแหน่งคราวละสองป และอาจได้รับการ
คัดเลือกอีกได้ 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  จ านวน  3  คน   โดยให้เสนอชื่อครั้งละ  1  คน   พร้อมผู้
รับรอง  เชิญเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  คนที่  1   เชิญครับ                  
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นางดาวเรือง   
โสมค าพา 
(ส.อบต. หมู่ 8) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   ดิฉัน  นางดาวเรือง  โสมค าพา   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8    
เสนอ 
นางสุพิน    จ าปาโพธิ์      สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4      
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  คนที่  1    
            

นายทองรัน  ปฏิพันโด 
(ส.อบต. หมู่ 9) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม  นายทองรัน  ปฏิพันโด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  9  รับรอง 
 

นายสัมพันธ์ 
ประนามะตัง 
(ส.อบต. หมู่ 7) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายสัมพันธ์  ประนามะตัง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 รับรอง 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-ผู้รับรองถูกต้อง    มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-เมื่อไม่มีเป็นอันว่า  นางสุพิน    จ าปาโพธิ์    สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  4   เป็นคณะกรรมการติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนา  คนที่  1     

 -ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    เชิญเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  คนที่  2   พร้อมผู้รับรอง   เชิญครับ                  

นายทองรัน  ปฏิพันโด 
(ส.อบต. หมู่ 9) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายทองรัน  ปฏิพันโด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  9    
เสนอ 
นางดาวเรือง  โสมค าพา   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8        
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  คนที่  2    
            

นายบุญเสง  ศรีนาค 
(ส.อบต. หมู่ 3) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายบุญเสง  ศรีนาค  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  3  รับรอง 
 

นายจักรกริช 
วิวัฒน์บวรกุล 
(ส.อบต. หมู่ 14) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผม นายจักรกริช วิวัฒน์บวรกุล สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 14 
รับรอง 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-ผู้รับรองถูกต้อง    มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-เมื่อไม่มีเป็นอันว่า  นางดาวเรือง  โสมค าพา   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8    เป็นคณะกรรมการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  คนที่  2   
   

 -ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    เชิญเสนอคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนา  คนที่  3   พร้อมผู้รับรอง   เชิญครับ                  

นายกรกต  คิดได้ 
(ส.อบต. หมู่ 12) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายกรกต  คิดได้   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  12    
เสนอ 
นายมนัส  ดุลกลาง   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  13     
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  คนที่  3   
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นายโชคชัย บัวกด 
(ส.อบต. หมู่ 15) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายโชคชัย  บัวกด  สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  15  รับรอง 
 

นางสุพิน จ าปาโพธิ์ 
(ส.อบต. หมู่ 4) 

-เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ดิฉัน นางสุพิน  จ าปาโพธิ์  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 4 รับรอง 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-ผู้รับรองถูกต้อง    มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-เมื่อไม่มีเป็นอันว่า นายมนัส    ดุลกลาง สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 13 เป็นคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนา  คนที่ 3     

 -สรุปคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  3  คน  คือ 
1.นางสุพิน    จ าปาโพธิ ์          สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่  4     
2.นางดาวเรือง  โสมค าพา        สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่  8     
3.นายมนัส    ดุลกลาง            สมาชิกสภาฯ   หมู่ที่  13 
ขอแสดงความยินดีกับท้ังสามท่านด้วยครับ  
  

 4.5  การคัดเลือกคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเสา
เดียว (สมาชิกสภาท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทนจากสมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวน  2  คน ) 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
 ( ประธานสภาฯ ) 

เชิญเจ้าหน้าที่ชี้แจงรายละเอียด  เชิญครับ 

นางสาวลดาชาติ 
แพงแสงไพศาล 
(รองปลัด อบต 
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ) 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวทุกท่าน  
ในการด าเนินงานของกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  อ้างตาม
ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ   เรื่องการก าหนด หลักเกณฑ์เพ่ือ
สนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ด าเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพ ในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที ่   พ.ศ. ๒๕61     
ข้อ ๑๒ ให้มีคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วย  
          (๑) ผู้บริหารสูงสุดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นประธานกรรมการ  
          (๒) ผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น จ านวนสองคน เป็นกรรมการ  
 

          (๓) สมาชิกสภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการ ที่สภาองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นมอบหมาย  จ านวนสองคน  
          (๔) หัวหน้าหน่วยบริการปฐมภูมิที่จัดบริการสาธารณสุข เป็นกรรมการ  ในท้องถิ่น      
ที่คัดเลือกกันเอง จ านวนไม่เกินสองคน  
          (๕) อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในท้องถิ่น เป็นกรรมการ ที่คัดเลือกกันเอง 
จ านวนสองคน  
          (๖) ผู้แทนหมู่บ้านหรือชุมชนที่ประชาชนในหมู่บ้าน เป็นกรรมการ หรือชุมชนคัดเลือก
กันเอง จ านวนไม่เกินห้าคน  
          (๗) ผู้แทนของศูนย์ประสานงานหลักประกันสุขภาพประชาชน เป็นกรรมการ  หรือ
หน่วยรับเรื่องร้องเรียนอิสระ ที่อยู่ในท้องถิ่นนั้น (ถ้ามี)  
          (๘) ปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ  
          (๙) ผู้อ านวยการหรือหัวหน้ากองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อมหรือส่วนสาธารณสุข เป็น
กรรมการ และผู้ช่วยเลขานุการ หรือที่เรียกชื่ออ่ืนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือ
เจ้าหน้าที่อ่ืนที่ผู้บริหารสูงสุด ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  
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          (๑๐) หัวหน้าหน่วยงานคลังหรือเจ้าหน้าที่ ของหน่วยงานคลังที่ผู้บริหารสูงสุด เป็น
กรรมการ  และผู้ช่วยเลขานุการ ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย  
          ให้สาธารณสุขอ าเภอ หัวหน้าหน่วยบริการประจ าที่จัดบริการสาธารณสุขในพ้ืนที่ และ
ท้องถิ่นอ าเภอ เป็นที่ปรึกษาคณะกรรมการกองทุน การคัดเลือกกรรมการตาม (๔) (๕) และ (๖) 
ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่ส านักงานก าหนด ให้กรรมการตาม (๑) (๓) (๔) (๕) (๖) (๗) (๘) (๙) 
และ (๑๐) ประชุมคัดเลือกกรรมการ ตาม (๒) จ านวนสองคน จากผู้ทรงคุณวุฒิในท้องถิ่น   
          และเนื่องจากองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    ได้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลและนายกองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  เมื่อวันอาทิตย์ที่  28  เดือน
พฤศจิกายน  พ.ศ.2564  ท าให้คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วน
ต าบลเสาเดียวชุดเดิมพ้นวาระ  จึงต้องเลือกคณะกรรมการชุดใหม่โดยมาจากสมาชิกสภา
ท้องถิ่นคัดเลือกผู้แทนสมาชิกสภาท้องถิ่น  จ านวน  2  คน        

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-ขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว     ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจากสมาชิก
สภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  จ านวน  2  คน   โดยให้เสนอชื่อครั้งละ  1  คน   พร้อมผู้
รับรอง  เชิญเสนอคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  
คนที่  1   เชิญครับ                  

นางดาวเรือง   
โสมค าพา 
(ส.อบต. หมู่ 8) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   ดิฉัน  นางดาวเรือง  โสมค าพา   สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  8    
เสนอ 
นายบุญชู    ซาไธสง      สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5      
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  คนที่  1    
            

นายอรรถพล จอกนาค 
(ส.อบต. หมู่ 2) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม  นายอรรถพล  จอกนาค  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  2  รับรอง 
 

นายสัมพันธ์  
ประนามะตัง 
(ส.อบต. หมู่ 7) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายสัมพันธ์  ประนามะตัง  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 7 รับรอง 
 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-ผู้รับรองถูกต้อง    มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-เมื่อไม่มีเป็นอันว่า  นายบุญชู    ซาไธสง    สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5   เป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  คนที่  1     

 -ต่อไปขอเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  ได้พิจารณาเสนอชื่อตัวแทนจาก
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    เชิญเสนอชื่อคณะกรรมการกองทุนหลักประกัน
สุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  คนที่  2   พร้อมผู้รับรอง   เชิญครับ                  

นายอรรถพล จอกนาค 
(ส.อบต. หมู่ 2) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ   กระผม  นายอรรถพล  จอกนาค  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  2   
เสนอ 
นายไสว    ทองภูบาล      สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  10      
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  คนที่  2    
            

นายมนัส  ดุลกลาง 
(ส.อบต. หมู่ 13) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม  นายมนัส  ดุลกลาง   สมาชิกสภาฯ หมู่ที่  13  รับรอง 
 

นายวิมล  ลาดหลาว 
(ส.อบต. หมู่ 6) 

เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผม นายวิมล  ลาดหลาว  สมาชิกสภาฯ หมู่ที่ 6 รับรอง 
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นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-ผู้รับรองถูกต้อง    มีท่านใดจะเสนอท่านอ่ืนอีกหรือไม่ 
 

ที่ประชุม -ไม่มี 

นายบุญชู  ซาไธสง 
( ประธานสภาฯ ) 

-เมื่อไม่มีเป็นอันว่า  นายไสว    ทองภูบาล      สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  10 
เป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  คนที่  2     

 -สรุปคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว   2 คน  คือ 
1.นายบุญชู    ซาไธสง        สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  5    
2.นายไสว    ทองภูบาล      สมาชิกสภาฯ  หมู่ที่  10 
ขอแสดงความยินดีด้วยครับ   

ที่ประชุม - รับทราบ 
ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องอ่ืนๆ 
นายบุญชู  ซาไธสง 
(ประธานสภา อบต.) 

- มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติมในวาระอ่ืนๆ  เชิญครับ 

นางล าใย  ภาษ ี
(ส.อบจ.บร. 
เขต อ.หนองหงส์) 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาค่ะ  ขอแสดงความยินดีกับ    สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบล
เสาเดียวทุกท่านที่ได้เข้ามาร่วมกันพัฒนาต าบลเสาเดียวของพวกเราทุกคน  และขอแสดงความ
ยินดีกับ  ท่านนายกค าสิงห์ กุนแก้ว   คณะผู้บริหารทุกท่าน   ท่านบุญชู ซาไธสง  ประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวด้วยค่ะ      

นายสุรพล สังข์รัมย์ 
(ก านัน ต.เสาเดียว) 
 

-ขอบคุณท่านประธานสภาฯ ครับ  ก่อนอ่ืนต้องขอแสดงความยินดีกับท่านสมาชิกสภาองค์การ
บริหารส่วนต าบลเสาเดียวทุกท่าน  คณะผู้บริหารทุกท่าน   และประธานสภา/รองประธานสภา
องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
-เนื่องจากในช่วงนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส โควิด 2019 จึงอยากให้ทุกท่านเฝ้าระวังใน
ชุมชุน  หมู่บ้าน  ของพวกท่าน          

นายปณิธาน แจ่มแจ้ง 
(ผอ.รร.บ้านหนองกก) 
 

-ขอบคุณครับ  จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19  ส่งผลให้รูปแบบการเรียนการ
สอนในแต่ละภูมิภาคของประเทศ  มีความแตกต่างกันไปตามความ เหมาะสม   โดย
กระทรวงศึกษาธิการได้ก าหนดรูปแบบการเรียนการสอนของโรงเรียนในแต่พ้ืนที่ไว้ตามความ
เหมาะสมของแต่ละพ้ืนที่ โดยโรงเรียนในต าบลเสาเดียวจัดการเรียนการสอนคือ 
-การเรียนแบบ On- site คือ การเดินทางมาเรียนที่โรงเรียนซึ่งเหมาะส าหรับโรงเรียนที่มี
ปริมาณนักเรียนน้อยสามารถจัดพ้ืนที่แบบเว้นระยะห่างและเข้มงวดการสวมหน้ากากอนามัย 
-การเรียนแบบ On-Line ครูผู้สอนท าการสอนผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (Electronics)   
-การเรียนแบบ On- hand ครูผู้สอนเดินทางไปแจกเอกสารใบงานให้กับนักเรียนที่บ้าน       

นางสาวลดาชาติ 
แพงแสงไพศาล 
(รองปลัด อบต 
รักษาราชการแทน
ปลัด อบต. ) 

เรียนท่านประธานสภาฯที่เคารพ  และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวทุกท่าน   
เนื่องจากอ าเภอหนองหงส์  จะด าเนินการจัดกิจกรรม  มหกรรมวันหอมแดง  แช่งเรือยาว 
อ าเภอหนองหงส์   ประจ าปี  2565   ในระหว่างวันที่ 11-15  เดือนกุมภาพันธ์  พ.ศ.2565 
ณ  บริเวณหนองสระแก้ว  ต าบลสระแก้ว  อ าเภอหนองหงส์  จังหวัดบุรีรัมย์   เพ่ือสนับสนุน
ส่งเสริมเกษตรกรผู้ปลูกหอมแดง    รวมถึงประชาสัมพันธ์ผลผลิตทางการเกษตรของอ าเภอ
หนองหงส์ชนิดอ่ืนๆ   ให้เป็นที่รู้จักและแพร่หลาย   ซึ่งในปีนี้อ าเภอขอความร่วมมือให้แต่ละ
ต าบลร่วมออกบูทผลผลิตทางการเกษตรของแต่ละต าบล  และ ขอเชิญชวนร่วมกิจกรรม     
เดิน – วิ่ง  เพ่ือการกุศล  LOVE  FOR  RUN  ในวันที่  14  กุมภาพันธ์  2565   ระยะทาง  
4.3  กิโลเมตร  ค่าสมัคร + เสื้อจ านวน  390.-บาท  ค่ะ 

นายบุญชู  ซาไธสง 
(ประธานสภา อบต.) 

- มีท่านใดจะสอบถามหรือเสนอเพ่ิมเติมอีกหรือไม่  เชิญครับ 
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ที่ประชุม ไม่มี 

นายบุญชู  ซาไธสง 
(ประธานสภา อบต.) 

- เมื่อไม่มีท่านใดจะเสนอเพ่ิมเติม  ผมขอปิดประชุม 
 

เลิกประชุมเวลา     12.00  น.   
               (ลงชื่อ)    อรรถพล     จอกนาค       ผู้จดบันทึกรายงานการประชุม 
                        (นายอรรถพล     จอกนาค) 

                               เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว 
 

                                                 (ลงชื่อ)       บุญชู   ซาไธสง            ผู้ตรวจบันทึกรายงานการประชุม 
                                            (นายบุญชู   ซาไธสง) 
                           ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว  

  
 บันทึกรายงานการประชุม    ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา

องค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียวแล้ว     เห็นควรแจ้งสภาองค์การบริหารส่วนต าบลเสาเดียว    เพ่ือรับรองรายงาน
การประชุมครั้งต่อไป 

 
                     คณะกรรมการตรวจบันทึกการประชุมสภาท้องถิ่น    
 

                               (ลงชื่อ)           ประจวบ  กู่นอก    ประธานกรรมการตรวจบันทึกฯ 
                                               (นายประจวบ  กู่นอก) 
                                             สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  1 
                    (ลงชื่อ)          ทองรัน  ปฏิพันโด             กรรมการตรวจบันทึกฯ 
                   (นายทองรัน  ปฏิพันโด) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  9 
                               (ลงชื่อ)          ดาวเรือง  โสมค าพา   กรรมการตรวจบันทึกฯ/เลขานุการ 
                   (นางดาวเรือง  โสมค าพา) 
                  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่  8        


